

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ 130/2530

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการก่อสร้าง  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแควใหญ่ตอนบน (เขื่อนน้ำโจน)

ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้นับมติในการประชุมครั้งที่ 15/2530 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2530 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและจัดทำข้อเสนอการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแควใหญ่ตอนบน (เขื่อนน้ำโจน) และเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาภายใน 90 วันนั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 (6) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2514 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแควใหญ่ตอนบน (เขื่อนน้ำโจน) ขึ้น ประกอบด้วย

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์) ประธานกรรมการ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (เรืออากาศโท ศุภี มหาสันทนะ), รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธ์), รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอรุณ ภาณุพงศ์), เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี, อธิบดีกรมป่าไม้, อธิบดีกรมประมง, อธิบดีกรมชลประทาน, อธิบดีกรมศิลปากร, เลขาธิการการพลังงานแห่งชาติ,

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนกองทัพบก, ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายมีชัย วีระไวทยะ, นายพิชัย วาคนาสง, นายไพโรจน์ สุวรรณทวี, นายสุพล สุคตาวา, นายแพทย์ นัคตา ศรีชาติ, นายพิเชษฐ ฒ พัทลุง, นายปริญญา นุตาลัย, นายไสว สุนทรโวาท

นายไพจิตร เอื้อทวีกุล, นายกำธร สินธุวานนท์ นายอาเนติ อภาภิรม, พันเอก ประกอบ ประยูรโคตรกร, นายพงศ์ ไสโย, นายรังสรรค์ แสงสุข, นายลิขิต ธีวเวทิน, นายสุรินทร์ เศรษฐมานิต, นายแพทย์อรุณสิทธิ์ เวชชาชีวะ กรรมการ, เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ, นายลิขิต หงส์คารมภัก, ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, ผู้อำนวยการกองวางแผนเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแควใหญ่ตอนบน (เขื่อนน้ำโจน)
- (2) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาเสนอแนวทางในการดำเนินงานและความเหมาะสมของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแควใหญ่ตอนบน
- (3) ศึกษาและพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแควใหญ่ตอนบน รวมทั้งพิจารณาเสนอแนวทางในการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณโครงการฯ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
- (4) มีอำนาจสั่งการให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
- (5) มีอำนาจเชิญบุคคลของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ให้มาชี้แจงหรือส่งข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ ตลอดจนขอความร่วมมือในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น
- (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2530

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

(เปรม ติณสูลานนท์)

นายกรัฐมนตรี